

ร.มว.ศธ.สื่อรื้อเกณฑ์ย้ายผอ.สพท. อ้างโยกผู้บริหารห่วย-สร้างปัญหาให้เขตอื่น บิ๊กสพท.หนุนร.มต.
ส่ง'ปฏิบัติธรรม'ตัดนิสัย

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าในการประชุม คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่ผ่านมามาตนได้ขอให้เลื่อนการพิจารณาการ แต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เสนอ ออกไปก่อน เนื่องจากตนต้องการดูหลักเกณฑ์และแนวทางการโยกย้ายว่าควรจะต้อง มีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ ซึ่งตนเห็นว่ากรณี ผอ.สพท.ที่มีปัญหาเช่น มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ติดเหล้า ก็ยังไม่ควร โยกย้ายไปที่อื่น เพราะจะยิ่งเป็นภาระและเป็นปัญหา เนื่องจาก ผอ.สพท.ต้องดูแลโรงเรียนหลายร้อยแห่ง ดังนั้น จะต้องส่งผอ.สพท.เหล่านี้ไปอบรมและปฏิบัติธรรมก่อนแล้วค่อยนำกลับมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง โดย จะต้องนำไปรับรองจากทางวัดมายืนยันด้วยว่าผ่านการอบรมหรือฝึกปฏิบัติธรรมมาแล้ว ซึ่งขณะนี้ทราบว่า สพฐ.ได้ส่ง ผอ.สพท.ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดมาแล้วจำนวน 2 ราย

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องการร้องเรียนการวิ่งเต้นแต่งตั้งโยกย้ายผอ.สพท.นั้น ตน ได้รับการร้องเรียนมา แต่ไม่ได้มีการระบุชื่อผู้ร้องเรียน และตนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น และการแต่งตั้ง โยกย้ายควรจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ดังนั้น ตนกำลังพิจารณาอยู่ว่าควรจะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเกณฑ์หรือเงื่อนไขการแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวหรือไม่

นายรัชชชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กาญจนบุรี เขต 4 ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับแนวคิดของนายสุ ชาติ ที่จะส่ง ผอ.สพท.ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปอบรมปฏิบัติธรรมเพราะเชื่อว่าผอ.สพท. 200 กว่าเขตใน ปัจจุบันน่าจะมีบางส่วนที่อาจมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่น ติดสุรา ติดการพนัน ซึ่งการส่งไปฝึก ปฏิบัติธรรม น่าจะช่วยทำให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ และที่สำคัญคนที่เป็นผอ.สพท.จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ นักเรียนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาได้ ส่วนการพิจารณาโยกย้าย ซึ่งนายสุ ชาติระบุว่าควรจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสนั้น ตนก็สนับสนุนเช่นกัน

สมัยที่ผมเป็น ผอ.สพท.อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ก็ได้้นำแนวคิดนี้มาใช้เช่นกัน โดยส่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่ ติดสุรา ไปฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่หลายเดือน และเมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติธรรม ก็ค่อนข้างได้ผลไปในทางที่ดี หลายคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ นายรัชชชัยกล่าว และว่า นอกจากผอ.สพท.แล้ว ตนอยากให้นำ แนวคิดนี้ไปใช้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี เช่นเดียวกับข้าราชการครู ก็ควรใช้แนวทางเดียวกันนี้ด้วย

--มติชน ฉบับวันที่ 18 ก.พ. 2555 (กรอบข่าย)--